



Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand

ประเด็นหลัก : ขกระดับ “การทำธุรกิจ” การผูกมิตรกับนักธุรกิจต่างชาติ และการปรับปรุง
กฎหมายฉบับเดิมซึ่งมีอายุ 44 ปี ให้ทันสมัย

รัฐบาลไทยมีนโยบายมุ่งใจให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ
รวมไปถึงการจัดตั้ง สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่
รู้จักกันอย่างดีสำหรับการจัดการประชุมสัมมนา

แต่กระนั้น ประเทศไทยมีอุปสรรคใหญ่ที่ประเทศอื่น หลายๆ ประเทศทั่วโลกไม่มี นั่นคือกฎหมายฉบับเดิม
ซึ่งใช้มากกว่า 44 ปีที่กำหนดให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องมีใบอนุญาต
ทำงาน หรือ work permit ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้ครอบคลุมการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจหลายประเภทที่
นักธุรกิจต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมเหล่านั้น เป็นการ “ทำงาน” ตัวอย่างเช่น การลงนามในงบ
การเงินของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนา
ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นการ “ทำงาน” ทั้งสิ้น และชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำ
กิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน

กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการทำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551) โดยให้ความหมายของการทำงานไว้ว่าเป็น การทำงาน โดยใช้กำลังกายหรือ
ความรู้ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นคำจำกัดความที่กว้างมาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามตีความกฎหมายฉบับนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภทโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน แต่กระนั้น การกระทำดังกล่าว
ไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยรวม ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการทำกิจกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น และรวมถึงกิจกรรม
อื่น ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกด้วย

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้แนะนำเรื่องการเปลี่ยนคำนิยามของคำว่า “การทำงาน” เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้า
มาติดต่อและประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย สามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน

คำถามก็คือ แล้วจะอย่างไร



Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand

วิธีหนึ่งในการแก้กฎหมายฉบับนี้คือ การใช้คำนิยาม “business visitor” กับ ชาวต่างชาติที่เข้ามายังราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติดังกล่าวสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือขอวีซ่าแบบ visa on arrival และกำหนดประเภทกิจกรรมที่สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

โดยแนวคิดนี้มาจากการทำข้อตกลง APEC ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามเห็นชอบและปรับใช้ร่วมกับกฎหมายไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากท่านผู้ใดมีความประสงค์พูดคุยหรือเสนอแนวทางใด ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขคำนิยามความหมายของคำว่า “ทำงาน” สามารถทำได้

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานของคนไทย เป็นเพียงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ักธุรกิจชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ทำงานในประเทศไทยเป็นหลัก แต่มีความจำเป็นต้องเข้ามาประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นการชั่วคราวในประเทศ อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เพิ่มความสะดวกในการเข้ามาทำธุรกิจ และช่วยสนับสนุนการเป็นประเทศหลักใน ASEAN อันเป็นทางเลือกของ MICE การไม่มีกฎหมายที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อ การประกันการเดินทาง ความถูกต้องตามกฎหมายของการทำธุรกรรม และทำให้นักธุรกิจชาวต่างชาติต้องเผชิญกับปัญหาและความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559